

สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวันที ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

เรื่อง	หนังสือพิมพ์
๑. สศก.ส่งทีมลงพื้นที่สวนผลไม้ สํารวจผลผลิตแก้ปัญหาหรรคาค	กรุงเทพธุรกิจ
๒. ข้าวญี่ปุ่นขยดี	ไทยรัฐ
๓. เกษะข่วเกษตร	เดลินิวส์
๔. ค้าขยแดนพม่าฝิ่งกฤษฎ์นคัก หลังเปิดจุดผ่านแดนถาวร ‘บ้านพุน้ำร้อน’ แนวหน้า	
๕. เกษตรนวัตกรรม: ซื่อขยมันเส้นคุณภาพดี ๔,๐๐๐ ตัน ระหว่างสหกรณ์	เดลินิวส์
๖. อุตสาหกรรมประมงไทยเผชิญมรสุม ปีติพงค์ติวเข้มทูตเกษตร	ไทยรัฐ
๗. เร่งแก้ปัญหาวัชพืชติดรถส่งออก	ข่าวสด
๘. เสริมทุนสมาชิกสหกรณ์๔.๕๕ล.ประกอบอาชีพด้านการเกษตร	สยามรัฐ
๙. ปิดขาดทุนข่ววันนี้ ลุยฟ้องแพ่งต่อทันที	โพสต์ทูเดย์
๑๐. ขวสวนยางโอด ๖ พันล.ไม่ถึงมือเอื้อนายทุน	ผู้จัดการรายวัน
๑๑. มหามิตรจ้องฟันไทยแจกเงินขวนา	ไทยรัฐ
๑๒. นายกฯสั่งรับซื่อขยรายย่อย	กรุงเทพธุรกิจ
๑๓. เกษตรฯเตรียมถกคลังวางเกณฑ์ลดยปลดหนี้เกษตรกร๓แสนราย	แนวหน้า
๑๔. รับซื่อขย	บ้านเมือง

สศก.ส่งทีมลงพื้นที่สวนผลไม้ สำรวจผลผลิตแก้ปัญหาราคา

สศก.ประเมินผลไม่ภาคตะวันออกปีนี้ ผลผลิตรวมกว่า 7.8 แสนตัน เพิ่มขึ้นกว่า 7% เตรียมวางกำลังเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สำรวจช่วง 3-23 มี.ค.นี้ หวังแก้ปัญหาราคาคตกต่ำ

นายเลอศักดิ์ วีระตระกูลไพบูลย์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร(สศก.) กล่าวว่า คณะทำงานสำรวจข้อมูลไม้ผลเศรษฐกิจภาคตะวันออก ได้พยากรณ์ผลผลิตผลไม้ปี 2558 ครั้งที่ 2 จำนวน 4 ชนิด คือทุเรียน มังคุด เงาะ และลองกอง ในพื้นที่ 3 จังหวัดคือจันทบุรี ระยอง และตราด ซึ่งเป็นแหล่งผลิตสำคัญ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนบริหารจัดการผลไม้พบว่าพื้นที่ให้ผลของไม้ผลทั้ง 4 ชนิดมีอยู่ 669,987 ไร่ เพิ่มขึ้น 1.39% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาหรือประมาณ 9,191 ไร่ โดยทุเรียน เพิ่มขึ้น 2.84% มังคุด เพิ่มขึ้น 2.73% เงาะเพิ่มขึ้น 0.04% ส่วนลองกอง พื้นที่ให้ผลผลิตลดลงประมาณ 2.87%

ทั้งนี้คาดว่าทุเรียนจะให้ผลผลิตต่อไร่จะเพิ่มขึ้น ส่วนเงาะ มังคุด และลองกอง เนื่องจากสภาพภูมิอากาศที่แปรปรวนปีนี้ ทำให้การติดดอกออกช่อของผลไม้ไม่ดี

สำหรับผลผลิตโดยรวมในปีนี้ คาดว่าจะมีผลผลิตรวม 789,303 ตันเพิ่มขึ้น 7.16% เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยผลผลิตจะเริ่มออกสู่ตลาดช่วงปลายเดือนพ.ค.ต่อเนื่องถึงเดือนมิ.ย. ในปีนี้จะมีเพียงทุเรียนที่ผลผลิตเพิ่มขึ้น 8.40% ส่วนมังคุดลดลง 5.07% เงาะ 4.12% และลองกอง 1.31% ผลผลิตมังคุดลดลงเนื่องจากสภาพดินฟ้าอากาศที่แปรปรวนทำให้ไม่ติดดอก ส่วนลองกอง พื้นที่ให้ผลรวมลดลงเนื่องจากมีการตัดโค่นลองกองเพื่อปลูกทุเรียนแทน เพราะราคาลองกองตกต่ำมากหลายปี มีปัญหาขาดแคลนแรงงานตกแต่ง

ทั้งนี้ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 6 และสำนักส่งเสริมและพัฒนากาเกษตรเขตที่ 3 รวมทั้งสำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง จันทบุรี ตราด และเกษตรอำเภอต่างๆ ได้การบูรณาการจัดทำข้อมูลไม้ผล รวมทั้งกำหนดแผนปฏิบัติงานสำรวจข้อมูลร่วมกันในวันที่ 3-23 มี.ค.นี้ ต้องขอความร่วมมือไปยังเกษตรกรผู้ปลูกพืชทั้ง 4 ชนิดในพื้นที่ 3 จังหวัดตอบแบบสอบถามกับเจ้าหน้าที่ ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับเกษตรกรในการบริหารจัดการ และมาตรการป้องกันราคาคตกต่ำ

ข้าวญี่ปุ่นขายดี: นายเลอศักดิ์ รัวตระกูลใหญ่
เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.)
เผยว่า จากการติดตามราคาขายข้าวญี่ปุ่นที่ปลูก
ในไทยพบว่า ชาวนามีรายได้ไร่ละ 21,850 บาท
สูงกว่าขายข้าวทั่วไปเกือบ 2 เท่าจากกระแสความ
นิยมอาหารญี่ปุ่นในไทย ขณะเดียวกัน ข้าวญี่ปุ่น
ที่ปลูกในไทยมีราคาต่ำกว่าข้าวญี่ปุ่นที่นำเข้าจาก
ญี่ปุ่นมาก ทำให้ร้านอาหารญี่ปุ่นใช้ข้าวญี่ปุ่นที่
ผลิตในไทยแทน คาดต้องให้เมล็ดพันธุ์ขั้นพันธุ์หลัก
ในการขยายพันธุ์จะสูงถึง 40 ล้านตันต่อปี.



๑๒ เกาะข่าวเกษตรประจำฉบับวัน ศุกร์ หัวหน้ากลุ่มพิจารณาโครงการ ส่วน
อังคารที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘... ○ วิศวกรรมบริหาร สำนักงานชลประทานที่ 4
นายธรมิตร กลิ่นภักดี ผู้อำนวยการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันจัดทำเวที
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 8 สุราษฎร์ ประชาคม เพื่อรับฟังความคิดเห็นของ
ธานี เข้าร่วมงานเปิดตลาดเกษตรกร ณ ประชาชนเกี่ยวกับแบบก่อสร้างสถานีสูบน้ำ
บริเวณหน้าสำนักงานเกษตร จ.พัทลุง ถนน ด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบางสนิม ณ
ไชยบุรี จ.พัทลุง โดยมี นายวินัย บัวประดิษฐ์ อด.ค.ง อ.กองไกรลาส จ.สุโขทัย เมื่อวันที่
ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธาน... ○ ก่อน... ○ พล.ต.อินทร์ธรณ์ ยอดบางเคย ที่
สำหรับ ตลาดเกษตรกร จ.พัทลุง จะเปิด ปรีक्षा รมด.เกษตรฯ เป็นประธานเปิดโรง
ตลาดทุกวันศุกร์ เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป กลุ่มข่าวเปลือกโรงสีสหกรณ์การเกษตรเมือง
เพื่อเป็นแหล่งจำหน่ายสินค้าจากเกษตรกร อุดรดิตถ์ จำกัด ด.บ้านเกาะ อ.เมือง จ.อุดร
สถาบันเกษตรกร กลุ่มผู้ผลิตสินค้าชุมชน ดิดถ์ ใช้งบประมาณการก่อสร้าง 16 ล้านบาท
โดยตรง และยังเป็นแหล่งจับจ่ายสินค้า โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์สนับสนุนตามแผน
คุณภาพสำหรับผู้บริโภคด้วย ทั้งนี้ กลุ่ม งบประมาณส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิต
วิจัยและประเมินผล สำนักงานเศรษฐกิจ และสร้างมูลค่าภาคการเกษตร งบอุดหนุน
การเกษตรที่ 8 ได้ร่วมจัดเก็บข้อมูลเพื่อการ จำนวน 8 ล้านบาท โดยมี นายโสภาส กลิ่น
ประเมินผลการดำเนินโครงการตลาดเกษตร บุศย์ อธิปไตยกรมส่งเสริมสหกรณ์ให้การ
ในครั้งนี้ด้วย... ○ โครงการชลประทาน ดอนรับ ณ โรงสีข้าวสหกรณ์การเกษตรเมือง
สุโขทัย มอบหมายให้ นายมีชัย ปฎิยุทธ อุดรดิตถ์ จำกัด จ.อุดรดิตถ์... ○
ผวศ.คป.สุโขทัย พร้อมด้วย นายสุรปรัช ณ

“คิด ทางไทย”

ค้าขายแดนพม่าฝั่งกาญจนบุรี

● หลังเปิดจุดผ่านแดนถาวรบ้านพุน้ำร้อน

นายรัชชัย ประจวบสิน ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 10 ราชบุรี (สศท.10) เปิดเผยถึงผลศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์การค้าสินค้าเกษตรชายแดนไทย-เมียนมาร์ ปี 2557 หลังจากที่กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศเปิดจุดผ่านแดนบ้านพุน้ำร้อน เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2556 เพื่อเป็นการสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าและการท่องเที่ยว เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนที่จะเกิดขึ้นปลายปี 2558 นี้

จากการติดตามสถานการณ์การค้าสินค้าเกษตรชายแดนไทย-เมียนมาร์ จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งประกอบด้วยด่านเจดีย์สามองค์ และด่านพุน้ำร้อน พบว่า การส่งออกสินค้าเกษตรชายแดนของทั้ง 2 ด่าน มีมูลค่ารวม 449 ล้านบาท โดยสินค้าส่งออกที่สำคัญ ได้แก่ อาหารเสริมและนม เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ เครื่องปรุงรส น้ำมันปาล์ม ต้นกล้าผัก เครื่องจักรการเกษตร ตุ๊กตามีชีวิต และปุย เป็นต้น โดยส่วนใหญ่เป็นสินค้าเพื่อการบริโภค เนื่องจากปัจจุบันประเทศเมียนมาร์ยังไม่สามารถผลิตสินค้าเหล่านี้ได้มากเพียงพอต่อความต้องการใช้ในประเทศ รวมทั้งผู้บริโภคมีความเชื่อมั่นในตราสัญลักษณ์และคุณภาพสินค้าไทยเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว ทำให้สินค้าไทยเป็นที่นิยมของคนเมียนมาร์

ด้านมูลค่าการนำเข้าสินค้าเกษตรชายแดน มูลค่ารวม 57 ล้านบาท โดยสินค้านำเข้าที่สำคัญ ได้แก่ โถ-กระบือมีชีวิต ไม้ไผ่ดำ อาหารทะเล ซีเรีย ปลาสดรวม และงาคั่ว เป็นต้น โดยเฉพาะโคมีชีวิต มีมูลค่าการนำเข้าเพิ่มขึ้นทุกปี ซึ่งในรอบ 5 ปีที่ผ่านมามูลค่าการนำเข้าเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 18 หรือจากมูลค่า 26 ล้านบาทในปี 2553 เป็น 46 ล้านบาท ในปี 2557 เนื่องจากราคาโคนำเข้าจากเมียนมาร์มีราคาถูกกว่าราคาซื้อขายโคในประเทศ ทำให้ผู้เลี้ยงโคหรือพ่อค้าโคนำเข้าเพื่อจำหน่ายคอกหรือเลี้ยงเองจนได้ขนาดแล้วส่งเข้าโรงฆ่าสัตว์ สำหรับอาหารทะเลมีแนวโน้มนำเข้าเพิ่มขึ้นเช่นกันหลังจากที่ได้มีการเปิดจุดผ่านแดนถาวรบ้านพุน้ำร้อน ซึ่งเมียนมาร์เป็นแหล่งอาหารทะเลที่มีความอุดมสมบูรณ์ที่ไทยสามารถนำเข้ามาใช้เป็นวัตถุดิบในการแปรรูปและส่งออกได้อีกด้วย

ทั้งนี้ สินค้าประมงทะเลหรืออาหารทะเลที่นำเข้าทางจุดผ่านแดนถาวรบ้านพุน้ำร้อนที่เพิ่มขึ้น ได้แก่ ปลาสดแช่เย็น ปลาหมึกสด ปูทะเล โดยในปี 2557 มีการนำเข้าทางด่านพุน้ำร้อน มูลค่า 1,128,056 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2556 ซึ่งมีมูลค่านำเข้า 76,479 บาท มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในอนาคตอย่างแน่นอน จากความได้เปรียบของลักษณะภูมิประเทศ

ซื้อขายมันเส้นคุณภาพดี 4,000 ตัน ระหว่างสหกรณ์



๑๒ ตามแผนการดำเนินงานของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในปี ๒๕๕๘ ได้
กำหนดให้มีการเพิ่มศักยภาพการดำเนิน
ธุรกิจสหกรณ์ในเชิงพาณิชย์ ด้วยการเพิ่มขีด
ความสามารถของสหกรณ์ให้เป็นองค์กรหลัก
ในการบริหารจัดการผลผลิตทางการเกษตรที่
สำคัญ อาทิ ข้าว ปาล์มน้ำมัน ยางพารา ข้าว
โพดเลี้ยงสัตว์และมันสำปะหลัง

ล่าสุด นายโอกาส กลั่นนุศย์ อธิบดี
กรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยว่า กรมส่งเสริม

สหกรณ์ได้มีการสนับสนุนการดำเนินงานของ
สหกรณ์ในการทำหน้าที่เป็นผู้ผลิตและ
จำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพ
ควบคู่ไปกับการขับเคลื่อนนโยบาย “เครือ
ข่ายเข้มแข็ง สหกรณ์เข้มแข็ง” ในรูปแบบ
ของการเชื่อมโยงเครือข่ายสหกรณ์ ตลอดจน
มูลค่าของห่วงโซ่การผลิต โดยใช้ผลผลิต
หลักของสหกรณ์หนึ่งส่งไปเป็นวัตถุดิบของ
อีกสหกรณ์หนึ่ง ก่อนจะแปรรูปเป็นผลิต
ภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่า ส่งผลให้การดำเนินธุรกิจ



สมาชิกนำมันสำปะหลังส่งขายสหกรณ์



มันสำปะหลัง

นายโอกาส กลิ่นบุศย์

ล้านบาท ระยะเวลาดำเนินการส่งมอบสินค้า ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงธันวาคม 2558

การเชื่อมโยงธุรกิจซื้อขายมันเส้น ระหว่างเครือข่ายสหกรณ์ครั้งนี้ นับเป็น ครั้งที่ 2 หลังจากที่มีการร่วมมือซื้อขายไป ครั้งแรกเมื่อปี 2557 ที่ผ่านมามีจำนวน 2,000 ตัน มูลค่า 14 ล้านบาทเศษ และใน ครั้งนี้สหกรณ์โคนมมวกเหล็ก จำกัด ได้ทำ ข้อตกลงซื้อขายมันเส้นอีกครั้ง ซึ่ง นับว่าเป็นโอกาสดีที่สหกรณ์ ผู้ผลิตมันเส้นสะอาดที่มี คุณภาพ จนเป็นที่ยอมรับ ของเครือข่ายสหกรณ์ ภายในประเทศ สร้าง มูลค่าเพิ่มให้ผลผลิต

ของสหกรณ์เกิดความเข้ม แข็งอย่างแท้จริง

เบื้องต้น ได้มีการรวม กลุ่มสหกรณ์ผู้ผลิตสินค้าแยก เป็นรายประเภท ในรูปของ คลัสเตอร์ ซึ่งขณะนี้ยังมีทั้ง

คลัสเตอร์ข้าว ยางพารา ผลไม้ ปาล์มน้ำมัน นม และมันสำปะหลัง ดังตัวอย่างความสำเร็จจาก การรวมกลุ่มกันของสหกรณ์ผู้ผลิตมันเส้น สะอาด คุณภาพดีในจังหวัดกำแพงเพชร ซึ่งได้



แหล่งปลูกอันดับ 2 ของประเทศ



ป่าไปผลิตเป็นมันเส้น

มีการทำข้อตกลงซื้อขายมันเส้น เพื่อนำไปเป็น วัตถุดิบในการผลิตอาหารสัตว์กับสหกรณ์ผู้เลี้ยง โคนมในจังหวัดสระบุรี

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ ผ่านมา นายธานี ธัญญาโภชน ผู้ว่าราชการ จังหวัดกำแพงเพชร ได้เป็นประธานในพิธี ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือซื้อขายมัน เส้นสะอาด ระหว่างตัวแทนจากสหกรณ์โคนม มวกเหล็ก จำกัด จังหวัดสระบุรี ซึ่งเป็นสหกรณ์ ผู้เลี้ยงสัตว์ ที่มีโรงงานผลิตอาหารสัตว์ ในแต่ละ ปีจะมีความต้องการมันเส้นสะอาดที่มีคุณภาพ เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตอาหารสัตว์จำนวน มาก กับสหกรณ์ผู้ผลิตมันเส้นคุณภาพในจังหวัด กำแพงเพชร ได้แก่ สหกรณ์นิคมนครชุม จำกัด และ สหกรณ์นิคมคลองสวนหมาก จำกัด และ สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. กำแพงเพชร จำกัด จำนวน 4,000 ตัน มูลค่า 30


มันสำปะหลังที่เกษตรกรสมาชิกเพาะปลูก เป็นจำนวนมากในจังหวัดกำแพงเพชร

สำหรับจังหวัดกำแพงเพชรนั้น เป็น จังหวัดที่มีพื้นที่ปลูกมันสำปะหลังเป็นอันดับ 2 รองจากจังหวัดนครราชสีมา มีศักยภาพใน การแปรรูปมันสำปะหลังเป็นมันเส้นสะอาดที่ มีคุณภาพ ทางจังหวัดจึงส่งเสริมให้เป็น ศูนย์กลางธุรกิจการค้ามันเส้นอย่างครบวงจร โดยผ่านระบบเครือข่ายสหกรณ์

ทั้งนี้ สหกรณ์นิคมนครชุม จำกัด ได้ เริ่มผลิตมันเส้นคุณภาพตั้งแต่ปี 2537 สหกรณ์นิคมคลองสวนหมาก จำกัด และ สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. กำแพงเพชร จำกัด เริ่มในปี 2552 ทั้ง 3 สหกรณ์มีการดำเนินธุรกิจการรวบรวมมัน สำปะหลังและแปรรูปเป็นมันเส้นสะอาดใน ปี 2557 มีมูลค่ากว่า 82 ล้านบาท.

● อุตสาหกรรมประมงไทยเผชิญมรสุม!

“บิซิฟงส์” คือเข็มทุกเกษตรกร

 นายบิซิฟงส์ ที่บุญ ณ ออยุธยา รว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยหลังเป็นประธานการประชุม การขับเคลื่อนภารกิจด้านการเกษตรต่างประเทศ ว่า ได้เรียกทูตเกษตรไทยในต่างประเทศทั้งหมดมาหารือ ถึงการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่สำคัญ ๘ เรื่อง คือ ๑. ปัญหาการประมงผิดกฎหมาย (ไอยูยู) ตามระเบียบ ของสหภาพยุโรป (อียู) ที่จะตัดสินประเทศไทยในเร็ววันนี้ ๒. ปัญหาการจัดอันดับสถานประกอบการค้า มนุษย์ของสหรัฐฯ ซึ่งปัจจุบันไทยอยู่ในอันดับที่ ๖ ๓. การรับมือกรณีอินโดนีเซียเปลี่ยนนโยบายการ ประมงใหม่ทำให้เรือประมงต่างชาติรวมทั้งไทยไม่สามารถทำประมงในน่านน้ำของอินโดฯได้ในขณะนี้

สำหรับการรับมือกับปัญหาไอยูยู ได้กำชับให้ทูตเกษตรในอียู จัดหาทนายหรือนักกฎหมายที่ เชี่ยวชาญมาแปลภาษากฎหมายประมงฉบับใหม่ของไทยให้ชัดเจน เพื่อให้อียูเข้าใจกฎหมายไทย ให้ถูกต้อง ขณะที่ปัญหาการค้ามนุษย์ ได้กำชับให้ทูตเกษตรในสหรัฐฯ ชี้แจงการค้าเนินการแก้ปัญหา ทั้งหมดของไทย ทั้งการทำสัญญาจ้างงาน การตรวจสอบที่ทำเทียมเรือ การออกตรวจการใช้แรงงาน ในทะเล และเรื่องระเบียบใหม่การทำประมงของอินโดนีเซียนั้น แม้ยังไม่ประกาศออกมาแต่เรือประมง ต่างชาติรวมทั้งไทย ต้องหยุดจับปลา จึงขอให้ผู้ประกอบการเรือประมงไทยไปรวบรวมความต้องการ ให้ช่วยเหลือในการปรับตัวเข้ากับระเบียบใหม่ของอินโดฯ ซึ่งกระทรวงเกษตรฯจะนำมาพิจารณา และเสนอต่อคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่ออนุมัติมาตรการให้ความช่วยเหลือต่อไป ปัจจุบันเรือประมง ไทยจอดเทียบท่าที่อินโดฯราว 200-300 ลำ มีแรงงานประมงคนไทยราว 5,000 คน และยังไม่ มีแรงงานคนใดแสดงความจำนงที่จะกลับประเทศไทยเพราะเกรงจะเสียเวลาและเสียงาน หากต้องเดินทาง กลับอินโดฯอีกครั้ง.

เร่งแก้ปัญหาวัชพืชติดรถส่งออก

นายธีระ รัตนพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่า แต่ละปีไทยส่งออกรถยนต์ไปประเทศออสเตรเลียปีละประมาณ 50,000 คัน คิดเป็นมูลค่า 30,000-35,000 ล้านบาท แต่ที่ผ่านมาการส่งออกรถยนต์ของไทยไปออสเตรเลียมักมีปัญหาเมล็ดวัชพืชติดไปด้วย โดยเฉพาะเมล็ดธูปฤๅษี พงหูก้า และสาบเสือ ทำให้สินค้าถูกกักที่ด่าน ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการล้างทำความสะอาดรถยนต์สูงมาก

จากปัญหาดังกล่าว หน่วยงานกำกับและตรวจสอบของประเทศออสเตรเลียและกรมวิชาการเกษตรจึงได้กำหนดให้การส่งออกรถยนต์จากไทยไปออสเตรเลียต้องรับการปลอดวัชพืชในรถยนต์ก่อนการส่งออก โดยการรับรองดังกล่าวผู้ตรวจสอบวัชพืชในรถยนต์ต้องผ่านการอบรมตรวจสอบรถยนต์อย่างถูกวิธีตามโปรแกรมและได้ขึ้นทะเบียนกับกรมวิชาการเกษตร

ทั้งนี้ ที่ผ่านมาอบรมการตรวจสอบรถยนต์ก่อนส่งออกแล้ว 2 รุ่น ซึ่งทะเบียนผู้ตรวจสอบวัชพืชในรถยนต์หลายรายหมดอายุแล้ว จึงจำเป็นต้องค่อยๆ กรมวิชาการเกษตร จึงกำหนดจัดฝึกอบรมการตรวจสอบรถยนต์ขึ้นอีก

เสริมทุนสมาชิกสหกรณ์4.55ล. ประกอบอาชีพด้านการเกษตร

ขอนแก่น : นายประสิทธิ์ มูลิเกะเจริญ สหกรณ์จังหวัดขอนแก่น เปิดเผยว่า คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาสหกรณ์ จังหวัดขอนแก่น ได้อนุมัติแผนการบริหารเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ (กพส.) ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 วงเงิน 48,950,000 บาท เพื่อช่วยเหลือสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในการสร้างโอกาสการเข้าถึงแหล่งเงินทุนจากกองทุนพัฒนาสหกรณ์ ในการสนับสนุนและพัฒนาสหกรณ์ เพื่อการพัฒนาการส่งเสริมอาชีพให้กับเกษตรกรสมาชิก และพัฒนาองค์กรสหกรณ์ให้เกิดความเข้มแข็ง ทั้งนี้การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2558 ได้พิจารณาคำขอของสหกรณ์ พร้อมเห็นชอบให้กู้จำนวน 3 สหกรณ์ เป็นเงิน 4,550,000 บาท ได้แก่ สหกรณ์ชุมชนตำบลท่ากระเสริม จำกัด กู้เงินเพื่อเป็นทุนให้สมาชิกกู้ยืมประกอบอาชีพทางการเกษตรกรรมหรืออาชีพที่ต่อเนื่องทางการเกษตรปลูกพืชฤดูแล้ง (ถั่ว

เหลือง) วงเงิน 1,700,000 บาท สหกรณ์ชุมชนตำบลพังทวย จำกัด กู้เงินเพื่อเป็นทุนให้สมาชิกประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม (การรับซื้อดอกหญ้าทำไม้กวาด) วงเงิน 1,650,000 บาท และสหกรณ์ชุมชนตำบลหนองกุง จำกัด กู้เงินเพื่อเป็นทุนให้สมาชิกกู้ยืมประกอบอาชีพทางการเกษตรหรืออาชีพที่ต่อเนื่องทางการเกษตร (ปลูกถั่ว) วงเงิน 1,200,000 บาท โดยทั้ง 3 แห่ง จะต้องจ่ายอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 1.00 ต่อปี นายประสิทธิ์กล่าวเพิ่มเติมว่า อย่างไรก็ตาม สำนักสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น ได้มอบหมายให้นางอุบล คงมั่น นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ ลงพื้นที่ชี้แจงผลการอนุมัติเงินกู้ให้ 3 สหกรณ์ทราบ และแนะนำการบริหารเงินกู้ให้เป็นไปตามสัญญาเงินกู้และใช้เงินกู้ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ตามที่ขอเงินกู้ก่อนรับเงินกู้ พร้อมทั้งได้จ่ายเงินกู้แก่สหกรณ์ทั้ง 3 แห่ง จำนวนเงิน 4,550,000 บาท เป็นที่เรียบร้อย

ปิดขาดทุนข้าววันนี้ ลุยฟ้องแพ่งต่อทันที

โพสต์ทูเดย์ ปิดขาดทุนจำหน่ายข้าว
ฉลุย คาดเจ๊งเพิ่มอีกแสนล้าน

แหล่งข่าวจากกระทรวงการคลังเปิดเผยว่า นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ปลัดกระทรวงการคลัง ประธานอนุกรรมการปิดบัญชีโครงการรับจำนำข้าว ได้เรียกประชุมอนุกรรมการในช่วงเย็นวันที่ 24 ก.พ.นี้ เพื่อสรุปผลขาดทุนโครงการรับจำนำข้าวรอบวันที่ 30 ก.ย. 2557 ซึ่งคาดว่าจะสามารถปิดบัญชีได้เลย เนื่องจากมีข้อมูลส่วนใหญ่แล้ว โดยผลขาดทุนโครงการในรัฐบาล น.ส. ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี คาดว่าจะเพิ่มขึ้นอีกราว 1 แสนล้านบาท

รวมเป็นกว่า 6 แสนล้านบาท ทั้งนี้ สมาคมวิชาชีพบัญชีได้เข้าหารือกับนายรังสรรค์ เพื่ออธิบายมาตรฐานทางบัญชีที่ใช้ปิดครั้งนี้ ซึ่งมีข้อมูลตรวจสอบดอกข้าวของรัฐบาลประกอบ ทำให้ผลขาดทุนเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ จะหารือว่าสามารถนำผลปิดล่าสุดมาใช้เป็นฐานขั้นต่ำ เรียกความเสียหาย ตามคำสั่งของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้หรือไม่ และจะเชิญสมาคมผู้ส่งออกข้าวร่วมเป็นคณะกรรมการพิจารณาข้อเท็จจริง และสอบสวนการเรียกร้องค่าเสียหายด้วย

ชาวสวนยางโอด6พันล. ไม่ถึงมือเอือนายทุน

อ่านต่อหน้า ๓

ชาวสวนยางโอด6พันล้าน ไม่ถึงมือเอือนายทุน

สุราษฎร์ธานี - เกษตรกรชาวสวนยาง สุราษฎร์ธานี โอดรู้จัดงบโครงการมูลนิธิ กั้นชนฯ 6,000 ล้านบาท ไม่ถึงชาวสวนจริงๆ เอือนายทุน เพราะยางร้อยละ 95 อยู่ในมือ นายทุนทั้งสิ้น

นางสิริรัตน์ รัตนมนตรี เจ้าหน้าที่ งานการเกษตรชำนาญการ รักษาการใน ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานตลาดกลาง ยางพารา จ.สุราษฎร์ธานี กล่าวว่ ตลาด กลางยางพารา (โค-อีเอฟ) สุราษฎร์ธานี ได้ เปิดประมูลรับซื้อยางพาราตามปกติ โดย ราคาขายแผ่นดิบรมควัน ชั้น 1 ราคาอยู่ที่ 58.55 บาทต่อกิโลกรัม และไล่ลงมาตาม ระดับความชื้น แต่หลังจากเงินจากงบ ประมาณ โครงการมูลนิธิกั้นชนฯ จำนวน 6,000 ล้านบาท หดไปเมื่อวันที่ 6 ก.พ. ที่ผ่านมา แต่ยังมียางแผ่นจากเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจ กลุ่มสหกรณ์ และกลุ่มพ่อค้า คนกลางที่นำมารอคิวขายอีก 5,700,000 กิโลกรัม รัฐบาลจึงได้มีคำสั่งให้ อ.ส.ย. รับซื้อยางทั้งหมดไว้ แต่ยังไม่จ่ายเงินแก่ บุคคลใด โดยให้รับเป็นตัวแทนไปก่อน เพื่อรอเงินงบประมาณรอบใหม่ที่ทางรัฐบาล จะอนุมัติออกมาแก้ปัญหา จึงทำให้มี ยางแผ่นจำนวนมากตกค้างอยู่ที่ตลาดกลาง ยางพาราสุราษฎร์ธานี และมีบางส่วน อ.ส.ย. ได้ขนย้ายไปเก็บรักษาที่โกดังของ เอกชนที่บริเวณปากน้ำตาปี อำเภอเมือง สุราษฎร์ธานี

"ขณะนี้กลุ่มที่นำยางมาขายเริ่มไม่ พอใจ เนื่องจากเวลานี้นานมากแล้ว และทุกวันนี้ก็ยังมียางแผ่นไหลเข้าสู่ตลาด วันละประมาณ 500 ตัน แต่ติดขัดที่ไม่มี ไม่รองรับยาง (พาลेत) จึงไม่สามารถ ลงขายได้ ทำให้มีรถต้องจอดรอคอยคิวลง ยางเป็นจำนวนมาก"

นางสิริรัตน์ ยังระบุอีกว่า โครงการ มูลนิธิกั้นชนฯ จำนวน 6,000 ล้านบาท

ที่รัฐอนุมัติเงินมานั้น เกษตรกรได้นำยาง ส่วนใหญ่ไปขายให้พ่อค้าคนกลาง จึงทำ ยางอยู่ในมือของกลุ่มนายทุนร้อยละ 95 มีส่วนน้อยยังอยู่กับเกษตรกร ประกอบกับ ในช่วงนี้เกษตรกรเริ่มปิดหน้ากรีดยาง ดังนั้น ยางแผ่นส่วนใหญ่ที่ไหลเข้าสู่ตลาด กลางเป็นของกลุ่มทุน จะเห็นว่าโครงการ ของรัฐที่ออกมาเท่ากับเป็นการเอื้อประโยชน์ ให้แก่กลุ่มทุน ไม่ใช่เป็นการช่วยเหลือ เกษตรกรชาวสวนยางอย่างรัฐตั้งความ หวังไว้

นายเท็ด สุทธิ อายุ 46 ปี เกษตรกร ชาวสวนยางอำเภอท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี ระบุว่า ตน ไม่ใช่เกษตรกรรับจ้างนายทุน ได้นำยางมาขายแต่ต้องเข้าคิวนอนรอมา 2 วันแล้ว ยังไม่สามารถขายยางในตลาด กลางได้ รถของเกษตรกรมีแค่ 13 คันที่มา เข้าคิว และเป็นรถกระบะ มียางอยู่ประมาณ คันละ 1,500 กิโลกรัม แต่ก็ไม่สามารถ ลงขายได้ เนื่องจากคนงานติดลงยางแผ่น ของกลุ่มพ่อค้าคนกลาง ทำให้ชาวสวนได้ รับความเดือดร้อนหนัก

เมื่อเวลา 10.00 น.วานนี้ (23 ก.พ.) ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการดำเนิ การตามนโยบายสำคัญ และเร่งด่วน ของรัฐบาล (กชน.) ครั้งที่ 1/2558 โดยภายหลังการประชุม ร.อ.นพ.ยงยุทธ มัยลาภ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผย ว่า ในที่ประชุม พล.อ.ประยุทธ์ ได้สั่งการ ในเรื่องการช่วยเหลือเกษตรกร โดยเฉพาะ ผู้ที่ปลูกยางพารา โดยขอให้มีการรับซื้อจาก เกษตรกรโดยตรง โดยมอบหมายให้ทาง คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ให้การสนับสนุนผ่านหน่วยงานของกองทัพ ในพื้นที่กำกับดูแลการรับซื้อยางให้เป็นไป ตามที่นายกฯ มอบหมาย ■

มหาฉัตรร้องพินไทยแจกเงินชานา

นายรัชชัย เชาวนชัย อัครราชทูตที่ปรึกษา
คณะผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การการค้าโลก
(ดับเบิลยูทีโอ) เปิดเผยว่า ในสัปดาห์หน้าคณะผู้แทน
ถาวรไทยฯ จะขึ้นแจ้งดับเบิลยูทีโอ กรณีที่สมาคม
การค้าค้าของสหรัฐฯ และภาคเอกชนของสหภาพ
ยุโรป (อียู) ได้ยื่นหนังสือต่อต้านดับเบิลยูทีโอให้ตรวจสอบ
ว่าโครงการจ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว
ไร่ละ 1,000 บาท สูงสุดรายละไม่เกิน 15,000
บาท และโครงการจำนำข้าวกลางช่วยชาวนาภาคเหนือ
และภาคอีสาน รวม 2 ล้านตัน วงเงิน 35,000
ล้านบาทของรัฐบาลไทย เข้าข่ายการอุดหนุนภายใน
ซึ่งผิดระเบียบของดับเบิลยูทีโอหรือไม่

ทั้งนี้ ข้อมูลของไทยที่มีคือ โครงการช่วยเหลือ
ชาวนาไร่ละ 1,000 บาทนั้น เป็นการจ่ายเงินโดย
ตรงและมีเป้าหมายเพื่อช่วยด้านปัจจัยการผลิตให้
กับชาวนา ไม่ใช่เป็นการรับซื้อสินค้า จึงไม่ถือเป็นการ
บิดเบือนกลไกการตลาดและไม่ผิดเงื่อนไขของ
ดับเบิลยูทีโอ ต่างจากโครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาล

ชุดที่ผ่านมา ดังนั้น ข้อมูลของโครงการที่มีอยู่ นำ
จะสามารถชี้แจงได้ เช่นเดียวกับโครงการรับจำนำ
ในฝั่งกลางที่แม้จะจ่ายเงินรับซื้อข้าวให้กับเกษตรกร
แต่เป็นราคาในตลาด ไม่ใช่ราคาในตลาดที่สูงเกินไป
จนส่งผลให้กลไกการตลาดบิดเบือน อีกทั้งยังมี
ขอบเขตการรับจำนำที่ชัดเจน คือในเขตภาคอีสาน
กับภาคเหนือ เฉพาะผู้ที่มีอยู่กลางเท่านั้น ซึ่งอยู่ใน
ข่ายที่ประเทศไทยสามารถทำได้ ไม่ผิดเงื่อนไข
ดับเบิลยูทีโอเช่นกัน "โครงการเหล่านี้ รัฐบาลไทย
ต้องการเข้าไปช่วยเหลือเกษตรกร และกระตุ้น
เศรษฐกิจในครัวเรือน ซึ่งในเร็วๆ นี้จะมีการอัปเดต
งบประมาณลักษณะคล้ายๆ กันอีกเพื่อจ่ายให้กับ
เกษตรกรโดยตรง ถือว่าไม่ผิดข้อตกลง เพราะ
ทุกอย่างไม่ได้บิดเบือนราคาในตลาด ทุกโครงการ
สามารถทำได้ แต่อาจมีประเทศสมาชิกอื่นที่จับตามอง
ถือว่าเป็นเรื่องปกติ"

อย่างไรก็ตาม ไทย สหรัฐฯ และอียู ได้
จับตามองนโยบายข้าวของอินเดียเช่นกัน โดยรัฐบาล

อินเดียตั้งเป้าหมายเก็บสต็อกข้าวสารปีละ 3 ล้าน
ตัน แล้วนำมาขายให้คนจนครัวเรือนละ 5 กิโลกรัม
(กก.) ในราคา กก. ละ 3 รูปี หรือประมาณ 1.50
บาท ถือเป็นราคาที่ถูกลง โดยอ้างว่าช่วยเหลือคน
จนนั้น อาจมีความเป็นไปได้ที่คนจนเหล่านี้จะนำ
ข้าวดังกล่าวไปขายต่อในราคาที่แพงกว่า หรือมีการ
สวมสิทธิ์และส่งออก จนส่งผลให้อินเดียเป็นผู้ส่งออก
อันดับ 1 ของโลกในปีที่ผ่านมา และอาจทำให้ราคาข้าว
ในตลาดโลกบิดเบือน.

นายกฯสั่งรับชื้ออย่าง‘รายย่อย’

ร.อ.ยงยุทธ มัยลาภ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินการตามนโยบายสำคัญและเร่งด่วนของรัฐบาล (กชน.) ที่มีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานว่า นายกฯได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลให้ความช่วยเหลือเกษตรกรโดยเฉพาะเรื่องยางพารา ซึ่งรัฐบาลได้อนุมัติงบประมาณลงไปซื้อยางในราคาตลาดเพื่อบรรเทาผลกระทบจากราคายางพาราตกต่ำให้ประชาชน

โดยขอให้ช่วยกันดูแลการรับซื้อผลผลิตยางพาราจากเกษตรกรให้รับซื้อจากเกษตรกรรายย่อยโดยตรง พร้อมทั้งมอบหมายให้ คสช. สั่งการให้หน่วยงานทางกองทัพในพื้นที่ที่รับซื้อยางให้จัดกำลังลงไปช่วยดูการรับซื้อยางให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์ของการช่วยเหลือเกษตรกรรายย่อยอย่างแท้จริง

ขณะที่นายประสิทธิ์ ทวีคเส็น รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง (สกย.) กล่าวภายหลังประชุมคณะกรรมการสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำ

สวนยาง(สกย.) ว่าได้รายงานถึงโครงการโค่นยางเก่าเพื่อปลูกทดแทน ขณะนี้มีเกษตรกรชาวสวนยางมาขอยื่นความจำนงแล้ว 4.2 หมื่นคน คิดเป็น 3.1 แสนไร่ จากเป้าหมายโค่นยางเก่า 4 แสนไร่ แต่ยังมีเหลือเวลายื่นขอความจำนงอีก 7 เดือนมั่นใจว่าปีนี้จะมิใช่เกษตรกรเข้าร่วมโค่นยางเก่า ประมาณ 5 แสนไร่

ส่วนการยื่นขอความจำนงเพื่อปลูกพืชอื่นทดแทนขณะนี้ชาวสวนยางมารับการสนับสนุนปลูกพืชป่าล้มลุกแล้ว 1.6 หมื่นราย คิดเป็น 1.16 แสนไร่

กรณีโค่นยางเก่า ต้องการปลูกยางใหม่ต่อไปจะได้รับเงินสนับสนุนไร่ละ 1.6 หมื่นบาท หากเปลี่ยนไปปลูกปาล์มน้ำมัน จะได้รับเงินทุนไร่ละ 2.6 หมื่นบาท สำหรับงบประมาณที่ใช้สนับสนุนโค่นยางเก่า มาจากการจัดเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษการส่งออกยาง หรือเชสที่เก็บได้ปีละ 6,000 ล้านบาท แต่นำไปใช้สนับสนุนการโค่นยางถึงปีละกว่า 7,000 ล้านบาท ซึ่งมี 2558 ไร่คาดว่าจะใช้งบถึง 9,000 ล้านบาท ต้องของบประมาณจากภาครัฐเพิ่ม

เกษตรกรเตรียมถกคลังวางเกณฑ์

15 ลดยปลดหนี้เกษตรกร3แสนราย

นายชวลิต ชูขจร ปลัดกระทรวง จังหวัดชายแดนภาคใต้ / หนี้จำคอาช
เกษตรกรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ความ / หนี้ค้างชำระระยะเวลาเกิน
โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกร กว่า 10 ปีขึ้นไป / หนี้ที่ไม่สามารถ
ด้วยการจำหน่ายหนี้เป็นสูญ ที่ผ่าน คิดตามทรัพย์สินเพื่อดำเนินการบังคับ
กรม.เศรษฐกิจ เมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่าน คิดได้ / ผู้กู้ยืมเงินเสียชีวิต สาบสูญ
มา ขณะนี้ อยู่ระหว่างประสานรอ หาตัวไม่พบ หรือละทิ้งที่อยู่ / ผู้กู้
หรือกับกระทรวงการคลัง เพื่อวาง ยืมเงินชราภาพ ทูพพลภาพ วิกฤตจริต
หลักเกณฑ์การจ่ายเงิน ซึ่งคาดว่า หรือเจ็บป่วยเรื้อรัง / ลูกหนี้มีรายได
จะได้ข้อสรุปในเร็วๆนี้ เบื้องต้นจะมี น้อย ไม่มีความสามารถในการชำระ
เกษตรกรเข้าข่ายที่จะได้รับการยกเว้น หนี้ และหนี้ที่ต่ำกว่า 1 หมื่นบาท
หนี้จำนวน 3 แสนราย โดยการ ส่วนมาตรการแก้ปัญหาภัยแล้ง
จำหน่ายหนี้สูญให้กับเกษตรกรที่มี ขณะนี้ ได้เร่งรัดโครงการสร้างงาน
หนี้สินที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ หรือ สร้างรายได้ ให้แก่เกษตรกร จำนวน
เอ็นพีแอล โดยกำหนดเงื่อนไขเกษตรกร 3,051 ตำบล โดยกรมส่งเสริม
ที่เข้าข่ายได้รับการปลดหนี้ ซึ่งจะต้อง การเกษตรได้ลงพื้นที่ทำความเข้าใจ
เข้าเกณฑ์การพิจารณาข้อใดข้อหนึ่ง กับเกษตรกรในพื้นที่แล้ว คาดว่าจะ
จาก 10 ข้อ ได้แก่ กรณีโครงการ สามารถจ่ายเงินได้ภายในเดือนมีนาคม
ส่งเสริมหรือสงเคราะห์ของรัฐนั้นไม่ นี้ โดยส่วนใหญ่เป็นการจ้างงานกว่า
ประสบความสำเร็จ / กรณีเกษตรกร ร้อยละ 50 ส่วนที่เหลือจะใช้เพื่อ
ประสบภัยพิบัติธรรมชาติ / กรณี ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพืชอย่างอื่น
เผชิญปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ 3 ทดแทน

รับซื้อยาง 14

พิจา/ นายธีระพงษ์ ตันติเพชรภรณ์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดพังงา เปิดเผยว่า ยางพาราจังหวัดพังงาอยู่ในช่วงฤดูกาลปลิดกรีดยางเพราะยางพารามลัดใบ แต่ในภาวะเศรษฐกิจที่ราคายางพาราตกต่ำ ราคาสินค้าอุปโภคบริโภคค่อนข้างสูง ทำให้เกษตรกรชาวสวนยางยังคงต้องกรีดยางจากที่เคยกรีดยางทุกวัน ตอนนักรีดวันเว้นวันหรือกรีดวันเว้นสองวัน เนื่องจากอยู่ในช่วงยางผลัดใบทำให้ยางพาราให้น้ำยางได้น้อย ส่วนมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางพารา นั้น สภาเกษตรกรจังหวัดพังงาได้ทำงานร่วมกับหน่วยงานเกษตรในพื้นที่ เช่น สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง เกษตรและสหกรณ์จังหวัดพังงา และสำนักงานบริหารโครงการแก้ไขปัญหาราคายางพาราทั้งระบบ จังหวัดพังงา ได้ดำเนินการเปิดตลาดกลางยางพาราซึ่งเป็นตลาดเครือข่าย โดยเปิดก่อนที่ทางรัฐบาลได้กักขังให้เปิด 3-4 ครั้งแล้ว ซึ่งได้ช่วยเหลือเกษตรกรรายย่อยที่ไม่สามารถเข้าถึงตลาดใหญ่ เพื่อลดต้นทุนการขนส่งโดยเปิดสหกรณ์รับซื้อยางแต่ละอำเภอเพื่อรวบรวมส่งตลาดกลางไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ตลาดกลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช และตลาดกลางจังหวัดสงขลา เพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรรายย่อย เข้าถึงในราคาที่รัฐบาลชี้นำ